

Bắt nhịp kinh doanh online

Bắt nhịp với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, các HTX, chủ cơ sở sản xuất, nông dân Thái Bình đang dần thay đổi tư duy, cách làm, từng bước tiếp cận thị trường theo hướng phát triển kinh doanh online. Nhờ đó, nông sản, thực phẩm được tiêu thụ dễ dàng, mang lại lợi nhuận cao và rút ngắn khoảng cách với khách hàng. Tuy nhiên, kinh doanh online vẫn còn nhiều rào cản, cần có sự thay đổi về tư duy và chiến lược bán hàng.



Anh Nguyễn Quốc Thịnh, xã Chí Hòa (Hưng Hà) giới thiệu các giống cây mới đến khách hàng thông qua fanpage.

"Đại lý" cho nông sản

Trước đây, HTX SXKD dịch vụ thủy sản Hồng Tiến (Kiến Xương) chủ yếu kinh doanh các sản phẩm mằm cá theo phương thức truyền thống. Khách hàng phải đến tận HTX để mua được những sản phẩm chất lượng với giá thành hợp lý. Còn hiện tại, việc mua sản phẩm đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều thông qua trang fanpage đặc sản mằm cá Hồng Tiến. Ông Trần Văn Kiểm, Giám đốc HTX cho biết: Sau khi tiếp cận phương thức bán hàng theo hình thức trực tuyến và thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, việc kinh doanh của HTX trở nên khá thuận lợi. Chúng tôi có thể giao dịch trực tiếp và đưa sản phẩm đến tay khách hàng mà không cần thông qua hệ thống đại lý. Nhờ đó vừa giảm được giá thành sản phẩm vừa dễ dàng tiếp cận với khách hàng mới và xây dựng thương hiệu mằm cá Hồng Tiến.

Sau 6 năm triển khai bán hàng online, số lượng mằm cá của HTX cung cấp ra thị trường tăng từ 12.000 lít lên 15.000 lít và dự báo sẽ tăng hơn nữa do số lượng đơn đặt hàng ngày càng nhiều. Doanh thu của HTX tăng 30% mỗi năm và giá thu mua nguyên liệu cho nông dân cũng cao hơn nhiều. Là người trực tiếp phụ trách công việc đưa sản phẩm của HTX lên các kênh

Sàn thương mại điện tử, mạng xã hội không chỉ là kênh tiêu thụ hiệu quả mà còn giúp quảng bá sản phẩm của các vùng miền, đưa khoảng cách giữa người nông dân và khách hàng lại gần hơn. Đây sẽ là giải pháp hữu ích giúp nông dân có thêm một kênh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở ra cơ hội mới cho phát triển nông nghiệp của tỉnh. Tuy nhiên, để kinh doanh trên nền tảng số, người nông dân cần trau dồi thêm kỹ năng bán hàng, xây dựng được thương hiệu riêng cho sản phẩm của mình, duy trì lượng khách hàng ổn định và mở rộng sản xuất.

Ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

bán hàng trực tuyến, chị Lê Thị Dung chia sẻ: Ưu điểm của việc bán nông sản online là không bị giới hạn về diện tích hay thời gian. Chúng tôi có thể đăng bài, ảnh sản phẩm mọi lúc, mọi nơi mà không tốn chi phí xây dựng hệ thống đại lý hay cửa hàng trưng bày. Ngoài ra, chúng tôi còn livestream, đăng tải video giới thiệu về vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất để tạo niềm tin với khách hàng. Đặc biệt nhờ có tính năng trao đổi trực tiếp nên HTX có thể nhanh chóng tiếp nhận, phản hồi ý kiến của khách để cải thiện chất lượng dịch vụ, sản phẩm.

Với ưu thế là nông dân trẻ, anh Nguyễn Quốc Thịnh, xã Chí Hòa (Hưng Hà) cũng đã thành công đưa các loại cây, hoa trong vườn của gia đình lên các nền tảng mạng xã hội như

facebook, zalo để kinh doanh. "Ban đầu, khách hàng của tôi chủ yếu là bạn bè trên trang cá nhân. Khách mua vẫn có nhưng chỉ trong huyện hoặc trong tỉnh. Nhưng sau khi tôi chia sẻ ảnh, bài viết vào các hội, nhóm thì đã dần có thêm nhiều khách hàng mới khắp nơi nhận tin và đặt mua cây. Hiện tại, lượng khách hàng giao dịch thông qua các nền tảng mạng xã hội chiếm đến 40%. Thông qua các kênh bán hàng này, tôi còn có thể dễ dàng cập nhật các giống cây, hoa mới đến với khách hàng. Với đặc thù của sản phẩm, tôi không cần đầu tư quá nhiều kinh phí cho việc kinh doanh online. Điều quan trọng nhất là xây dựng được lòng tin và bảo đảm lượng hàng ổn định cho khách hàng." - anh Thịnh chia sẻ.

Còn nhiều cái khó

Việc kinh doanh online có thể mở ra hướng đi mới, hiệu quả cho nông sản, thực phẩm nhưng mới chỉ được ứng dụng chủ yếu là ở đối tượng người trẻ. Trong khi nhiều nông dân lớn tuổi với trình độ sử dụng công nghệ thông tin hạn chế nên gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận. Ngại thay đổi, thiếu vốn, cơ sở vật chất, quy mô sản xuất chưa bảo đảm cũng là một trong những rào cản để đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Mặc dù rất quan tâm, mong muốn phát triển theo hướng kinh doanh online tuy nhiên HTX SXKD DVNN Vũ Tây (Kiến Xương) vẫn chưa sẵn sàng để đưa sản phẩm nếp thơm truyền thống của địa phương lên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội. Ông Nguyễn Duy Hưng, Giám đốc HTX cho biết: Thực tế hiện nay HTX vẫn đang gặp khó khăn do thiếu nguồn vốn để đầu tư trang thiết bị hiện đại và mở rộng sản xuất. Cùng với đó là quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún nên chưa thể đáp ứng số lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu lớn của khách hàng.

Còn đối với anh Trần Văn Đức, chủ cơ sở chế biến thực phẩm bánh kẹo Thiên Đức, xã Nguyễn Xá (Đông Hưng), khó khăn lại xuất phát từ hệ thống đại lý phân phối truyền thống. Anh Đức chia sẻ: Chúng tôi đã duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh trong suốt 10 năm trở lại đây và xây dựng hệ thống đại lý phân phối tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Hiện tại chúng tôi không thể lập tức chuyển đổi sang kinh doanh online. Điều này có thể gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh của hệ thống đại lý vốn đang ổn định. Đặc biệt là sự cạnh tranh trên giao dịch trực tuyến ngày càng lớn khiến một số khách hàng có xu hướng mua hàng trực tiếp, kém chất lượng, làm mất lòng tin của người tiêu dùng.

Ông Hà Văn Thịnh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân tỉnh cho biết: Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác với Bưu điện hỗ trợ nông dân đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử postmart.vn. Thông qua đó giúp người tiêu dùng trên toàn quốc dễ dàng lựa chọn, truy xuất nguồn gốc và đặt hàng. Phối hợp tổ chức 7 lớp tập huấn đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử cho 560 hộ nông sản tại 7/8 huyện, thành phố. Đến nay đã có 1.206 sản phẩm được đưa lên sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên còn rất nhiều người nông dân ngại thay đổi tư duy, cách làm vì chưa thấy rõ tiềm năng của việc kinh doanh online. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức tập huấn về cách quảng bá nông sản online; đầu tư xây dựng thương hiệu tiến đến dán tem nhãn, mã vạch truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm trao thuận lợi cho việc tiêu thụ nông sản qua sàn thương mại điện tử, mạng xã hội.

NGUYỄN TRIỆU

HÀ GIANG

Gập ghềnh đường về đích nông thôn mới nâng cao



Con đường và sông Thống Nhất được bê tông, kè chắn tạo cảnh quan sạch đẹp.

Sau sáp nhập, xã Hà Giang (Đông Hưng) phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là trong xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao. Cấp ủy, chính quyền xã đang tìm hướng gỡ khó, nỗ lực về đích đúng lộ trình.

Tuyến đường dài 2km chạy qua 4 thôn Minh Thành, Liên Hoàn, Đông Tâm, Tam Đông của xã Hà Giang mật độ người và xe, nhất là xe ô tô tải qua lại đông bị xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Một số chỗ người dân đã tự bỏ kính phi, tổ chức vá đường nhưng chỉ được một thời gian mặt đường lại bị phá hỏng. Ông Hoàng Minh Xuân, thôn Đông Tâm cho biết: Mỗi lần mưa xuống mặt đường xuất hiện nhiều vũng bùn, đi lại rất khó khăn, mong cấp ủy, chính quyền tổ chức làm đường sớm cho người dân đi lại dễ dàng.

Không chỉ có đường xuống cấp mà các trường tiểu học, THCS trên địa bàn xã cũng đều xuống cấp do được xây dựng từ lâu, ảnh hưởng lớn đến việc dạy và học. Thầy giáo Phan Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Đông Giang, xã Hà Giang chia sẻ: Trường xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1997, đến thời điểm này các lớp hầu hết bị thấm dột, có lớp có mưa to lại phải di chuyển học sinh sang các khu vực khác học để bảo đảm an toàn, từng có 1 tháng nhà trường lại phải tổ chức quét vôi lại một lần rất tốn kém trong khi nhà trường đang rất khó khăn.

Sau về đích NTM, xã Hà Giang còn nợ gần 20 tỷ đồng; sau 3 năm tìm nhiều giải pháp tạo nguồn trả nợ hiện xã vẫn còn nợ khoảng 15 tỷ đồng. Chính vì vậy, những công trình phúc lợi xuống cấp chưa có nguồn kinh phí tu bổ, nâng cấp. Ông Chu Văn Thịnh, Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã đang phải tận dụng nhà văn hóa của xã Đông Giang

cũ với sức chứa chỉ 200 chỗ ngồi làm nơi hội họp tạm thời. Trong khi đó, Đảng bộ xã Hà Giang có tới 570 đảng viên, do vậy việc tổ chức họp Đảng bộ cũng như tổ chức hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể mà số người vượt 200 đều phải thuê rạp dựng ở sân trạ số UBND xã.

Gõ khó trong xây dựng NTM nâng cao, cấp ủy, chính quyền xã Hà Giang huy động các nguồn lực để thực hiện các tiêu chí khó cần nhiều kinh phí và phát triển kinh tế nhằm nâng cao đời sống nhân dân. Trong đó, xã đang tập trung xây dựng sản phẩm OCOP từ cây mít dai vàng truyền thống của địa phương, thành lập HTX Bảo tồn và phát triển mít dai vàng Hà Giang chuyên sản xuất cây giống phục vụ bà con trong xã, trong tỉnh mở rộng diện tích trồng cây đặc sản có hiệu quả kinh tế cao này. Khuyến khích bà con tích tụ ruộng sản xuất hàng hóa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại. Xã cũng khuyến khích người dân du nhập nghề mới về địa phương, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Đến nay, trên địa bàn xã có 2 công ty may và một số cơ sở sản xuất nghề, giải quyết việc làm cho gần 600 lao động địa phương. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 52 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2%, 82,5% người trong độ tuổi tổ chức quét vôi lại một lần rất tốn kém trong khi nhà trường đang rất khó khăn.

Nhờ làm tốt công tác xã hội hóa huy động các nguồn lực từ con em xa quê, nhân dân và trích ngân sách, xã tổ chức xây dựng, sửa chữa một số tuyến đường, 3 cây cầu giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, giảm các vụ va chạm giao thông, được nhân dân đánh giá cao. Ông Nguyễn Văn Tiên, thôn Bắc Song chia sẻ: Đoạn đường

từ cầu Dài chạy qua thôn Bắc Song có chiều dài khoảng 600m, trước đây cầu hẹp, mặt đường xuống cấp nhiều ổ voi, ổ gà, cấp ủy, chính quyền xã đã tổ chức làm cầu rộng rãi, có lan can an toàn, vì thế không còn tình trạng lao cả xe xuống sông như trước nữa. Tổng kinh phí hết 640 triệu đồng, trong đó 600 triệu đồng là con em xa quê và nhân dân đóng góp, 40 triệu đồng trích từ ngân sách xã. Bên cạnh đó, đoạn đường chạy qua thôn Hòa Bình có độ dài khoảng 400m xuống cấp cũng đã được sửa chữa, nâng cấp, mở rộng, đường có con sông Thống Nhất chạy song song đã trở thành tuyến đường đẹp nhất xã, có cả khu vui chơi, giải trí về đêm trên sông khiến cuộc sống của người dân nơi đây thêm phần vui vẻ cuộc sống đô thị. Từ ngày được bê tông hóa rộng rãi, sạch sẽ người dân thường rủ nhau đi bộ, rèn luyện sức khỏe buổi sáng, chiều và tối. Bà Vũ Thị Cúc, thôn Hòa Bình phấn khởi cho biết: Sáng và tối, vợ chồng tôi cùng nhau bà con trong thôn ra đường này tập thể dục vì đường thoáng đãng, không khí trong lành. Tối có điện sáng, trẻ ra chơi đồng, còn chơi đạp vịt trên sông rất vui mà không sợ. Bên cạnh đó, địa phương cũng tranh thủ nguồn lực từ cấp trên tổ chức kê hai bên bờ sông Thống Nhất, làm đường và hỗ trợ xây dựng 2 nhà văn hóa thôn, 2 hội trường thôn.

Với quyết tâm cao, đến nay xã Hà Giang đã đạt 40/74 tiêu mục của 19 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Để thực hiện các tiêu chí còn lại và trả nợ xây dựng cơ bản Hà Giang còn cần triển khai nhiều giải pháp huy động nguồn lực để có thể về đích NTM nâng cao vào năm 2025.

HIẾU NGHĨA

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) trên tuyến vận tải thủy huyết mạch sông Hồng.

Bến phà Thái Phú 2, xã Hồng Phong (Vũ Thư) là bến khách ngang sông Hồng hàng ngày lưu thông lượng lớn người và phương tiện qua, bến phà Nam Định - Thái Bình. Nhờ bảo đảm tốt ANTT, ATGT nên liên tục nhiều năm qua, bến phà Thái Phú 2 củng cố và nhân rộng nhiều mô hình tự quản về ANTT do Đội Cảnh sát đường thủy xây dựng trên tuyến như "Bến khách ngang sông an toàn", "Làng chài bình yên"... Ông Trần Văn Điển, chủ phà TB.1021 chia sẻ: Các đồng chí cảnh sát giao thông bên cạnh việc tuần tra, kiểm soát về đăng ký, đăng kiểm, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng về an toàn kỹ thuật, phao cứu sinh, dụng cụ cứu đuối, còn thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở chủ phương tiện và hành khách bảo đảm ATGT đường thủy nội địa. Qua đó góp phần nâng cao ý thức người dân, các chủ phương tiện trong việc chấp

Bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến sông Hồng



Đội Cảnh sát đường thủy tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở các phương tiện chở khách ngang sông.

hành nghiêm các quy định, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông đường thủy.

Dù lực lượng mỏng, phương tiện còn hạn chế song Đội Cảnh sát đường thủy duy trì thường

xuyên, liên tục công tác tuần tra, kiểm soát công lý địa bàn, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nắm chắc tình hình hoạt động trên các tuyến sông, địa bàn trọng điểm của các loại tội

phạm. Kịp thời đấu tranh, bắt giữ nhiều vụ trộm cắp tài sản của người dân và các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán, vận chuyển hàng hóa không hóa đơn, chứng từ...

Thuyền trường Đình Văn Riễn, tàu NB.6574, Công ty Cổ phần Vissai Ninh Bình cho biết: Khi vận tải hàng hóa lưu thông trên tuyến sông Hồng qua địa phận tỉnh Thái Bình chúng tôi luôn được Đội Cảnh sát đường thủy kiểm tra, đón đóc, nhắc nhở về việc chấp hành các quy định của pháp luật về việc chở hàng bảo đảm vạch mớn nước an toàn, trang thiết bị an toàn, đầy đủ giấy tờ liên quan đến thuyền trưởng, máy trưởng và thuyền viên, không sử dụng đồ uống có cồn trong quá trình tham gia giao thông... Các sai phạm luôn được lực lượng chức năng phối hợp với đơn vị chủ quản xử lý nghiêm nên anh em trên tàu đều tự giác chấp hành nghiêm túc.

Tuyến sông Hồng chảy qua 29 xã, thị trấn thuộc 4 huyện Hưng Hà, Vũ Thư, Kiến Xương, Tiền Hải có chiều dài 101km, 25 bến khách ngang sông, 54 bến bãi kinh doanh. Với hàng nghìn lượt tàu thuyền và hành khách lưu thông mỗi ngày, cùng với đó xây dựng 3 kế hoạch cao điểm, tổ chức tuần tra, kiểm soát,

phát hiện và xử lý 188 trường hợp vi phạm với số tiền phạt gần 900 triệu đồng, nhắc nhở, khuyến cáo đối với hàng trăm phương tiện vi phạm chưa đến mức xử lý. Phát hiện xử lý 2 vụ khai thác cát trái phép với 2 đối tượng, phạt tiền 112 triệu đồng, giải quyết cơ bản hoạt động khai thác cát trái phép tại một số xã thuộc địa bàn các huyện Vũ Thư, Hưng Hà, không để khai thác cát trái phép trên các tuyến sông tải diễn phức tạp. Tiếp nhận xử lý nhiều nguồn tin báo về ANTT, ATGT, vận động nhân dân giao nộp 1,4kg pháo trái phép. Cùng với đó, đơn vị đã tích cực thực hiện công tác phòng ngừa, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông; bảo đảm trật tự xã hội trên tuyến; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần... Qua đó không ngừng nâng cao chất lượng các mặt công tác, góp phần cùng lực lượng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Năm 2022, cùng với danh hiệu "Đơn vị quyết thắng", "Điển hình tiên tiến cảnh sát Nhân dân", nhiều tập thể, cá nhân Đội Cảnh sát đường thủy được tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua các cấp.

TRINH CƯỜNG